



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2562

ปีที่: 40 ฉบับที่: 13862 หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 26.07 Ad Value: 32,587.50 PRValue (x3): 97,762.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: โครงการ 3 ปี (2560-2562)

บุคคล แนวหน้า



โครงการ 3 ปี (2560-2562) : ศ.ดร.อัมพร ชำรงลักษณะ ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการ HR4ASIA สนับสนุนโดย Erasmus plus เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานในระยะสุดท้ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเอเชีย และยุโรป รวม 10 สถาบัน เพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับสถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ที่เมืองอาลิกันต์ ประเทศสเปน



ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2562

ปีที่: 23 ฉบับที่: 8186

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 68.94 Ad Value: 58,599

PRValue (x3): 175,797

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: "วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล" คว่าแชมป์ สุดยอดนักวิเคราะห์และจัดแพนทำธุรกิจสากล

“วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล” คว่าแชมป์ สุดยอดนักวิเคราะห์และจัดแพนทำธุรกิจสากล “HSBC Thailand Business Case Competition 2019” ตัวแทนไทยสู่เวทีนานาชาติที่ฮ่องกง

เอชเอสบีซี (HSBC) จับมือ มธ. เพินหา สุดยอดนักวิเคราะห์และจัดแพนเพื่อตอบโจทย์ ธุรกิจสากล โดยปีนี้ ได้ทีมนักวิเคราะห์รุ่นเยาวชน จากคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาลัยนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทีมชนะเลิศจากโครงการ “HSBC Business Case Competition 2019” คว่า เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รวมทั้งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติกับ 19 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลก ในโครงการ “HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2019” ที่ประเทศฮ่องกงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน คณนี้

โครงการ “HSBC Thailand Business Case Competition 2019” ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) และโครงการ ปรัญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ คัดเลือกเยาวชนนักวิเคราะห์ ธุรกิจที่มีศักยภาพสูงการแข่งขัน ระดับนานาชาติในรายการ



“HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2019” ณ ประเทศฮ่องกง โดยในครั้งนี้ได้มี นักศึกษาจำนวน 147 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 จนเหลือ 4 ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบตัดสินเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้บรรยากาศการแข่งขันที่ ชับเคียวกันอย่างเข้มข้นซึ่งแต่ละทีมล้วนแต่มีความ สามารถไม่แพ้กัน เพียงแค่จะมีแนวคิดเชิงธุรกิจและ การนำเสนอที่แตกต่างกัน โดยมีคณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจ ที่หลากหลาย อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้ เชี่ยวชาญจากองค์กรอิสระ ได้แก่ “มร.ยอร์ก โอว์เล่” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน กลุ่มบริษัท ไทย ยูนิเยน จำกัด (มหาชน) “Mr. Stephen Ashworth” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทจิลสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) “คุณพรที่ สุจริตกุล” เลขาธิการ ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(กลต.) “ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร” ประธานโรงเรียน นานาชาติและมหาวิทยาลัยรีเจนท์ ประเทศไทยและ สหราชอาณาจักร “คุณนาตาลี พหลโยธิน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WWF ประเทศไทย และ “มร.เคลวิน แทน” ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหารระดับสูง ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ส่งผลให้การแข่งขันครั้งนี้ดำเนินไป อย่างเข้มข้นและมีประเด็นสำคัญที่ครอบคลุม ในทุก มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มร.เคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระดับสูง ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวถึง โครงการฯ นี้ว่า “ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยน รอบการแข่งขัน จาก 3 รอบ เป็น 4 รอบ เพื่อให้ นักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกฝนการวิเคราะห์โจทย์ทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการ แข่งขันถือว่า ดูเด็ดกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้ผม ได้เห็นถึงพัฒนาการทั้งด้าน ทักษะและศักยภาพที่มีมากขึ้น ของเยาวชน ทั้งการเตรียม ตัว การนำเสนอ การวางแผน และการทำงานเป็นทีม

“ผลพลได้ที่สำคัญ ประการหนึ่งของการแข่งขัน ครั้งนี้ คือ เยาวชนที่เข้า แข่งขันเริ่มต้นที่อายุน้อย ลง หรือเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเข้าศึกษา ในระดับ มหาวิทยาลัย แสดงถึงความสนใจและความตื่นตัว ของเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการแข่งขันในรูปแบบ นี้ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ที่ ผลักดันให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการแข่งขัน ต่าง ๆ เราจึงเชื่อว่า ตัวแทนจากประเทศไทยในปี นี้ มีโอกาสและศักยภาพสูงที่จะสามารถคว้ารางวัลใด รางวัลหนึ่งจากฮ่องกง และนำประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ ได้รับการแข่งขันที่ฮ่องกง มาใช้ในการเรียนและการ ทำงานในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ต่อไป” สำหรับทีมชนะเลิศ ประกอบด้วย นายภาคิน ตรึงจิตวิลาส (เซฟ), นายกัณตพันธ์ เซาว์กิจคำ (เต้), ปาร์ท ซาห์ และนายภูวินทร์ เอกภูธร (มาร์ค) 4 เยาวชน จากรั้ววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้เล่าถึงประสบการณ์ครั้งสำคัญนี้ว่า เป็นการ แข่งขันที่หนักและท้าทายที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอ เพราะผู้เข้าแข่งขันไม่มีโอกาสรู้เลยว่าจะเจอกับโจทย์ ะไร โดยเฉพาะในรอบสุดท้ายที่มี ข้อจำกัดเรื่อง



ข้อมูล เวลา และเครื่องมือที่ใช้ซึ่งทุกทีมมีเวลาศึกษา และแก้ไขโจทย์เพียง 2 ชั่วโมง 45 นาที ทั้งนี้ ห้าม นำเทคโนโลยีใด ๆ ทั้งสิ้นมาใช้ ในห้องแข่งขันมี เพียงเครื่องคิดเลข 1 เครื่อง กับแผ่นใสสำหรับทำพรี เซนชันให้กับคณะกรรมการ ดังนั้น กระบวนการคิด และวิเคราะห์ จะต้องมาจากความรู้ที่ทีมได้ทำการ บ้านและฝึกซ้อมกันมาอย่างหนัก แต่ที่ยากขึ้นไปอีก ก็คือโจทย์ที่ได้รับมาเป็นธุรกิจการเดินเรือและระบบ การขนส่งสินค้า ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ทีมทำการ บ้านกันมาเลย แต่ก็สามารถคว่าแชมป์มาครองได้แม้ จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นปีแรกก็ตาม

“พวกเราคิดว่า theme ของกรณีศึกษาน่า จะคล้าย ๆ กันคือมีประเด็นสำคัญในเรื่อง internal performance หรือ expansion แต่ความท้าทายคือ แต่ละบริษัทจะมีสิ่งที่แตกต่างกันไป เราต้องคิดหา วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละบริษัทให้ได้ โดยแบ่งหน้าที่กัน ทำ 3 ส่วน คือ situational analysis การวิเคราะห์ สถานการณ์, recommendation การทำข้อเสนอแนะ และสุดท้ายคือ impact ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น ส่วนที่พรีเซนที่ได้อากมาก เพราะการทำงานด้านการ เงินนั้นต้องอาศัยข้อมูล และการวิจัยมาประกอบ แต่ โจทย์นี้ เราไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือเลย ดังนั้น สิ่ง สำคัญในการพรีเซนก็คือ ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุ และผลของกระบวนการคิดและวิเคราะห์ ของเราให้ ชัดเจนที่สุด มีเหตุผลที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องข้อมูล และเวลาที่บีบคั้นหัวใจมาก” นอกจากนี้ 4 หนุ่มนัก วิเคราะห์ ยังฝากเคล็ดลับและข้อแนะนำแก่เยาวชน ที่สนใจเข้ามาแข่งขันในปีต่อไปว่า ทุกทีมต้องทำการ บ้านให้มากที่สุด สิ่งแรกคือการซักซ้อม ภายในทีม อย่างหนัก ศึกษาโจทย์ต่าง ๆ ให้มากและหลากหลาย เพราะเราคาดไม่ถึงเลยว่าเราจะเจอกับโจทย์อะไรบ้าง ส่วนที่สองคือ ความมั่นใจในทีม หากเรามั่นใจซึ่งกัน



ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 8186

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 68.94 Ad Value: 58,599

PRValue (x3): 175,797

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: "วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล" คว่าแชมป์ สุดยอดนักวิเคราะห์และจัด...

และกันจะทำให้ทีมก้าวผ่านสถานการณ์เฉพาะหน้าไปได้ ที่เหลือก็เป็นเรื่องตวงเข้ามาเกี่ยวกับ อย่าง การสู้รบเจอกับทีมเก่ง ๆ หรือเจอโจทย์ที่นอกเหนือ ความคาดหมายของทีม

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ ดำเนินงานในโครงการ "HSBC Thailand Business Case Competition 2019" กล่าวถึงพัฒนาการ ในการแข่งขันว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้นทุกปี จากปีแรกที่มีเพียง 50-60 ทีม ในปีนี้มีมากถึง 147 ทีม โดยกรณีศึกษา ทั้งหมดเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนในรอบลึก ๆ อาจจะเป็นโจทย์ที่ค้นหาข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลทั่วไปได้ยาก และปีนี้ถือว่าท้าทายสูงกว่า ปีที่ผ่านมา คือโจทย์ในรอบสุดท้ายจะเป็นกรณีศึกษา ที่ไม่เคยปรากฏในการแข่งขันของโครงการฯ มาก่อน คือ เป็นกรณีศึกษาของธุรกิจเดินเรือในฮ่องกง ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งจาก สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ค่าน้ำมัน การนำเข้า-ส่งออก ที่มีผลกระทบต่อตัวธุรกิจเอง รวมถึงสภาพ เศรษฐกิจ โลกที่ชะลอตัว โจทย์ที่ต้องวิเคราะห์คือ เจ้าของธุรกิจ ควรเปลี่ยนมุมมองธุรกิจหรือไม่? หรือควรทำธุรกิจ อย่างอื่นเพิ่มหรือไม่? หรือจะยังดำเนินธุรกิจการเดิน เรือเป็นหลัก? รวมถึงแผนการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ ธุรกิจเดินเรือถือเป็นธุรกิจเฉพาะทาง ที่ มีรายละเอียดแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ จึงนับว่าเป็น โจทย์ที่ยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องนี้ ยิ่งเพิ่มความท้าทาย ให้กับทีมเข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้น

"การแข่งขันในลักษณะนี้เริ่มมีมา กขึ้นในหลายแห่งทั่วโลก จากการทำข้อมูลโดย ม.ธรรมศาสตร์ พบว่าการแข่งขันรูปแบบนี้ เติบโต ขึ้นจากเมื่อ 5 ปีก่อน ถึง 3 เท่า ซึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ สามารถไปแข่งขันได้เพียง 2 ใน 3 ของจำนวน การแข่งขัน เพราะไม่มีเด็กที่จะส่งไปแข่งขัน โครงการนี้นับเป็นหนึ่งในแรงสำคัญในการช่วยส่ง เสริมและผลักดันเยาวชนไทยสู่เวทีสากล เพราะ ทุกประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการแข่งขันว่าเป็น รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยระดับโลก อย่างฮาร์วาร์ด หรือเวอร์จิเนียร์ ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนแบบ case study ไม่มี ตำราสอนเช่นกัน ดังนั้น การแข่งขันรูปแบบนี้ ถือเป็น เครื่องมือในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ตัวอย่างหนึ่ง"



ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22359

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 11.42 Ad Value: 12,562

PRValue (x3): 37,686

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: สุดยอด



สุดยอด: เกลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และ รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ให้แก่ทีม นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ “HSBC Thailand Business Case Competition 2019” ได้แก่ทีม All-In Advisory จาก ม.มหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ) เมื่อเร็ว ๆ นี้.



ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2562

ปีที่: 70 ฉบับที่: 22359

Col.Inch: 12.24 Ad Value: 13,464

ภาพขาว: แวดวงสังคมขาว: ร่วมมือกัน

หน้า: 10(กลาง)

PRValue (x3): 40,392

ศิลปิน: ชาว-ดำ

แวดวงสังคมขาว



ร่วมมือกัน มาริสา จงกงกวดิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนที่เอ็มบีและผศ.ดร.จิตติ มงคลชัย อรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาระบบการบ่มเพาะนักศึกษา การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” ที่ มธ. ศูนย์รังสิต.



ไทยรัฐ

Thal Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธ 10 เมษายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22359

หน้า: 12(บนซ้าย)

Col.Inch: 8.51 **Ad Value:** 9,361

PRValue (x3): 28,083

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาฯ



● พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาฯ:

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE@TBS) รุ่นที่ 29 เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ รับผิดชอบด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เวลา 176 ชั่วโมง เรียนเฉพาะวันเสาร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รับ 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน เริ่มเรียนวันที่ 1 มิ.ย.-17 พ.ย. 2562 มีการดูงานในประเทศ 4 ครั้ง คือ กรุงเทพฯ, อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.09-1119-4507 หรือ 0-2613-2247.